

TAÛ PHAN PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ XÂY DỰNG LÀNG VĂN HÓA

XUÂN THI

Phát huy nội lực để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 15 năm qua nhân dân và cán bộ thôn Tả Phan (xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) đã đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đến nay, cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa ở Tả Phan đã nhiều đổi thay. Bên những dãy nhà, những ruộng mạ, vườn rau đã lên xanh, báo hiệu một mùa xuân mới lại về trên vùng đất thuần nông này.

Từ lâu, cuộc sống của người dân thôn Tả Phan đã gắn bó với ruộng đồng quê hương. Với diện tích gần 100ha đất trồng lúa 2 vụ, bà con nông dân đã gieo trồng những giống lúa mới, năng suất cao nên sản lượng thu nhập đạt khá cao. Không chỉ chuyên tâm trồng lúa, thời gian qua, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây dưa hấu, đậu bắp... mang lại hiệu quả kinh tế.



Nhà văn hóa thôn Tả Phan

Ảnh: H.N

Gần 10 năm trước, cuộc sống gia đình ông Trần Văn Doãn gặp nhiều khó khăn khi chỉ biết trông chờ vào những sào ruộng lúa. Cái khó ló cái khôn, trong những ngày nhàn hạ việc đồng ruộng, ý tưởng nuôi cá và thả vịt ở những ao hồ của thôn chợt hiện lên trong suy nghĩ của ông Doãn. Ông cho biết: "Lúc đầu tôi cũng băn khoăn, vì lấy đâu ra tiền để mua con giống, với lại sức mình có làm được không. Suy nghĩ đắn đo, sau đó tôi mới bàn với vợ bán đi chiếc nhẫn cưới; đồng thời lên xã để xin nhận nuôi cá tại ao hồ". Khó khăn rồi cũng qua, mô hình chăn nuôi của gia đình ông Doãn cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Không chỉ giữ cho riêng mình, ông còn giúp đỡ nhiều hộ gia đình ở trong thôn những kinh nghiệm về chăn nuôi đồng thời tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm nên mọi người rất yên tâm.

Bên cạnh đó, để phục vụ phát triển nông nghiệp, nhiều hộ gia đình ở Tả Phan đã đầu tư mua sắm các loại máy cày, máy gặt nên việc gieo trồng, thu hoạch mùa màng bớt đi vất vả. Năm 2005, cùng với số tiền tiết kiệm được, anh Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1960, ở xóm 2) đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mua chiếc máy cày về phục vụ bà con trong thôn. Trước xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, anh Tuấn tiếp tục mua 6 chiếc máy cày, 3 chiếc máy gặt để làm dịch vụ, vừa giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương vừa tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Không chỉ có mô hình phát triển chăn nuôi của ông Doãn, phát triển dịch vụ của anh Tuấn, ở thôn Tả Phan hiện có hàng chục gia trại, điểm kinh doanh dịch vụ hoạt động rất hiệu quả mang lại thu nhập cao cho người dân.

Một khi đời sống kinh tế phát triển thì cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa của người dân nơi đây được nâng lên. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", 15 năm qua, thôn Tả Phan đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 80% hộ gia đình của thôn xây dựng được nhà cửa kiên cố khang trang; 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 100% trẻ em đủ tuổi đến trường; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh chỉ còn chiếm khoảng 5%...

Những năm gần đây, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng ở Tả Phan có nhiều đổi thay. Năm 2015, thôn đã xây dựng được 1km đường bê tông và cứng hóa hơn 3km đường nông thôn. Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều hộ gia đình đã hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", ban cán sự thôn cùng với nhân dân đã phát huy nội lực, công khai dân chủ trong việc triển khai xây dựng các công trình nông thôn mới. Tả Phan là địa phương thuần nông nên việc cứng hóa đường giao thông ruộng đồng, làm cống thủy lợi được bà con bàn bạc, thảo luận và ủng hộ hơn 200 triệu đồng để xây dựng công trình. Không dừng lại ở đó, ban cán sự thôn tiếp tục đứng ra vận động quyên góp để xây dựng lăng, quy tập mộ vô danh ở trên địa bàn thôn. Kết quả đã có gần 300 ngôi mộ vô chủ được quy tập. Song song với đó, thôn cũng đã tôn tạo lại di tích lịch sử tâm linh ở miếu Cây Bún. Đặc biệt với sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân, năm 2015, thôn Tả Phan đã xây dựng được nhà văn hóa thôn trị giá 1 tỷ đồng. Đây là công trình của tình đoàn kết, nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân Tả Phan.

Ông Trần Xuân Hợi, trưởng thôn Tả Phan cho biết: Trước đây, thôn sử dụng nhà hợp tác xã cũ làm nơi hội họp nhưng trải qua thời gian ngôi nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều. Bắt đầu từ năm 2014, ý tưởng xây dựng nhà văn hóa thôn được đưa ra bàn luận tại các cuộc họp dân. Mọi người trong thôn ai cũng đồng ý nhưng ngại nổi kinh phí để xây dựng thì đang khó khăn. Sau nhiều cuộc họp bàn, ban cán sự thôn cùng với ban công tác mặt trận đã thống nhất ngoài sự đóng góp của người dân; đại diện thôn gửi thư kêu gọi con em của làng đang làm ăn sinh sống ở xa; vận động những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay xây dựng. Bằng nhiều hình thức vận động hiệu quả nên chỉ sau 3 tháng phát động, nguồn tiền ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn đã lên tới 500 triệu đồng. Tại bảng vàng ghi công treo ở

nhà văn hóa, thôn Tả Phan đã ghi nhận tấm lòng của hàng trăm cá nhân. Trong đó tiêu biểu có gia đình ông bà Lê Tiến Dũng - Trần Thị Doét (ở xóm 2) đã hỗ trợ thôn 150 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Được biết để có số tiền này, ông Dũng đã vận động con cháu, dâu rể trong nhà cùng hưởng ứng. Tháng 1 năm 2016, nhà văn hóa thôn Tả Phan được khánh thành với quy mô rộng lớn, đầy đủ các thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao.

Song song với công tác vận động nhân dân trong thôn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, để người dân nắm bắt kịp thời các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chi bộ và ban cán sự thôn Tả Phan thường xuyên tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn thông qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép qua các buổi họp thôn của các tổ chức, đoàn thể. Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở được tổ chức hiệu quả nên trong những năm qua thôn không có trường hợp vi phạm bạo lực gia đình. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thôn Tả Phan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, các thủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tinh thần đoàn kết cộng đồng ngày càng gắn bó. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Tả Phan đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa để giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân dịp các ngày lễ, tết.

Nói về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ông Trần Xuân Hợi, trưởng thôn chia sẻ: thực hiện phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", các hoạt động rèn luyện sức khỏe được nhân dân tích cực hưởng ứng. Thôn có các đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn hoạt động thường xuyên. Ngay tại nhà ông Lê Tiến Dũng là một điểm chơi thể thao thân thuộc đối với những người mê cầu lông. Ngay tại đây, cứ sáng sớm hay buổi chiều mọi người lại đến tập luyện ở 3 sân cầu lông do ông Dũng đầu tư. Tổ chức Ngày hội Đại

PHAN NGỌC SON

Về với Phong Nha

Vắng nghe xao xác bên kia sông
Tiếng gà ai gáy giữa trưa nông
Bồng bênh hoa nở sương đầu núi
Thiếu nữ hội xuân má ửng hồng.

Du khách thập phương về hội ngộ
Lạc giữa bồng lai núi Kẻ Bàn
Phong Nha hội tụ miền hang động
Đất nước ngàn năm của Tiên Rồng.

đoàn kết toàn dân tộc năm 2016, thôn đã tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa 3 xóm theo hình thức vòng tròn tính điểm thu hút mọi người tham gia tập luyện... Đặc biệt, vào dịp Tết Độc lập 2 - 9, ở Tả Phan đã tổ chức đua thuyền nhóm nam, nữ ở rào Bạc với 10 đội đến từ các xóm, tổ hội, đoàn thể tham gia. Đây là hoạt động diễn ra từ năm 2004 đến nay, thu hút rất đông người dân tham gia cổ vũ và thi đấu. Theo đó, mỗi thuyền nhóm có 8 người tham gia đua 6 vòng (12 tao). Sau hội đua thuyền, thôn tiếp tục tổ chức trò chơi bơi thuyền bắt vịt ngay chính trên rào Bạc... nên đây thực sự là ngày hội của thôn.

Ông Phan Mậu Huỳnh, Bí thư Chi bộ thôn Tả Phan cho biết: Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thôn đã phát huy nội lực, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, cuộc sống nhân dân ngày càng đổi thay. Đến nay, Tả Phan đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí. Có được kết quả này là nhờ sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm của nhân dân và ban cán sự thôn cùng chung tay xây dựng Tả Phan ngày càng giàu đẹp ■

X.T